

**KẾ HOẠCH**

**Khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Kế hoạch số 326-KH/HU, ngày 31/7/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên**

-----

Thực hiện Kế hoạch số 326-KH/HU, ngày 31/7/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Thổ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên. Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch khắc phục như sau:

**1. Mục đích, yêu cầu**

Xác định những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về nghiệp vụ công tác đảng viên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiệp vụ công tác đảng viên. Nâng cao vai trò trách nhiệm của các đồng chí bí thư cấp ủy các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác quán triệt, tuyên truyền các văn bản về nghiệp vụ công tác đảng đến cán bộ, đảng viên.

Việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc; xác định cụ thể trách nhiệm, nội dung, giải pháp, thời gian thực hiện.

**2. Nội dung khắc phục**

Một số chi, đảng bộ chưa thể hiện việc quán triệt các văn bản về thi hành Điều lệ Đảng; chưa tổ chức quán triệt, học tập Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 27/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên.

**3. Biện pháp khắc phục**

Các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên các Quy định, Hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về nghiệp vụ công tác đảng viên, nhất là các Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên; Công văn số 787-

CV/BTCTU, ngày 24/10/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đồng chí bí thư chi bộ trong chỉ đạo, chủ trì, trực tiếp quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về nghiệp vụ công tác đảng viên.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của các Quy định, Hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về nghiệp vụ công tác đảng viên trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiệp vụ công tác đảng viên.

#### **4. Tổ chức thực hiện**

Các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ Kế hoạch khắc phục của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền các Quy định, Hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về nghiệp vụ công tác đảng viên, chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục, báo cáo kết quả thực hiện (có số liệu cụ thể) về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 15/02/2024 để Ban tổng hợp báo cáo.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (b/c),
- Các chi, đảng bộ cơ sở (t/h),
- Lưu BTGHU.

**TRƯỞNG BAN**

**Vương Đào Tiên**